

สรุปข้อมูลพื้นฐานรายตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
ตำบลห้วยทราย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	พื้นที่	จำนวนครัวเรือน/ ประชากร	อาชีพ (3 อันดับสูงสุด)	รายได้เฉลี่ย/ เดือน (บาท)	ความต้องการชุมชน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสในการพัฒนา	
4	ต.ห้วยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม่	- จำนวนครัวเรือน 1,904 ครัวเรือน - ประชากร 3,924 คน - ชาย 2,234 คน - หญิง 2,104 คน	1. รับจ้างทั่วไป 2. เกษตรกร 3. รับราชการ	9,000 -12,000 บาท	1.ความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับ สินค้าชุมชนหรือเกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชน ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ เป็นอาหารและกลุ่มที่ ไม่ใช่อาหาร เช่น ผ้า สิ่ง ทอ เครื่องอุปโภคต่างๆ 2.ต้องการแหล่งเงินทุน ประกอบอาชีพ หรือการ สนับสนุนวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงาน ต่างๆ 3.หากกลุ่มตลาดในการส่ง ขาย-ออก เพื่อเกิดรายได้ ในชุมชน	1.เมื่อมีโครงการจาก ภาครัฐหรือภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนและให้ ความรู้แก่ชุมชน ชาว ชุมชนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี เปิดรับสิ่ง ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย2.มี ตลาดปลอดภัย มี สินค้า OTOP การทอผ้า จากใยกล้วย และการ ถักผ้าจากผ้าไหม เป็นต้น 3.เป็นศูนย์รวมของ สถานที่ราชการ เช่น อบต.อนามัย ศูนย์เด็ก เล็ก โรงเรียน และวัด ทุกสถานที่สามารถจัด อบรมได้โดยไม่มี ข้อยกเว้นใดๆ เพื่อ	1.ชาวบ้านขาดอุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการพัฒนา สัมมาชีพของชุมชน 2.ถนัดในการเป็นผู้ผลิต แต่ไม่มีความรู้ในด้าน การตลาด และการ โฆษณาผลผลิตของ ตนเอง 3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ไม่ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานของโครงการ เช่น GAP (ระบบปฏิบัติการทำ การเกษตรที่ดี) ในเรื่อง การเซ็นเอกสารเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือในการ ได้รับใบรับรองของ ชาวบ้าน แต่ก็ไม่ให้ความ	1.ชาวบ้านขาดอุปกรณ์ที่ ทันสมัยในการพัฒนา สัมมาชีพของชุมชน 2.ถนัดในการเป็นผู้ผลิต แต่ไม่มีความรู้ในด้าน การตลาด และการ โฆษณาผลผลิตของ ตนเอง 3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ไม่ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานของโครงการ เช่น GAP (ระบบปฏิบัติการทำ การเกษตรที่ดี) ในเรื่อง การเซ็นเอกสารเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือในการ ได้รับใบรับรองของ ชาวบ้าน แต่ก็ไม่ให้ความ	1.ชาวชุมชนอยากให้ พัฒนาต่อยอดช่อง ทางการจัดจำหน่าย สินค้าใน GAP การยืด อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร เป็น การขายแบบออนไลน์ให้ ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน 2.อยากให้หน่วยงาน ภาครัฐเข้ามาช่วย ส่งเสริมในการพัฒนา อาชีพ และคอยติดตาม และประเมินผล อีกทั้ง ผลลัพธ์ของโครงการ และสินค้าของคนใน ชุมชนว่าผลิตภัณฑ์ออก ในรูปแบบที่ดีมากน้อย เพียงใด

ที่	พื้นที่	จำนวนครัวเรือน/ ประชากร	อาชีพ (3 อันดับสูงสุด)	รายได้เฉลี่ย/ เดือน (บาท)	ความต้องการชุมชน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสในการพัฒนา
					<p>4. น้ำไม่มีเพียงพอ ใน การทำเกษตร</p> <p>5.เสียงประกาศตามสาย ไม่ทั่วถึง</p>	<p>ความรู้และพัฒนาอาชีพ ของคนในชุมชน</p> <p>4.ชาวชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง ทั่วไป ในการทำ การเกษตร เป็นรายได้ หลักที่ดีของคนในชุมชน</p> <p>5.หมู่บ้านอยู่ใกล้ถนน เส้นหลัก ทำให้เดิน ทางเข้า-ออก สะดวก และถนนในหมู่บ้านอยู่ ในระดับที่ดี</p>	<p>ร่วม ทำให้เกิดความ ล่าช้าในกิจกรรม</p> <p>4 ผู้สูงอายุในชุมชนมี จำนวนมาก จึงจำกัดใน เรื่องการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในจำนวน 30-40คน เพราะส่วน ใหญ่อายุ 70-90 และวัย กลางคนส่วนมากออกไป รับจ้างในเมือง และทำ การเกษตร จึงไม่มีเวลา มาร่วมอบรมวิสาหกิจ ชุมชนได้เป็นจำนวนมาก</p>	<p>3.อยากให้แก้ปัญหา ผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากมีจำนวนมาก และว่างงาน ควรหา อาชีพที่ผู้สูงอายุทำได้ โดยไม่ออกแรงมากและ เป็นการพัฒนาระบบ สมองและร่างกายเพื่อ อายุที่ยืนยาวขึ้น</p>